

NHỮNG VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT VỀ VĂN HOÁ, XÃ HỘI CỦA KHU VỰC TRUNG ĐÔNG NĂM 2008

*Lê Quang Thăng**

Trung Đông là khu vực giàu có, được biết đến là giếng dầu của thế giới và là quê hương của Đạo Hồi. Trung Đông nằm ở vị trí giao thoa với 3 khu vực Á – Phi – Âu, là mạch giao thông quan trọng của thế giới. Với vai trò như trên, Trung Đông ngày càng có tầm ảnh hưởng quan trọng trong các diễn đạt quốc tế và khu vực. Trong năm 2008, khu vực này đã diễn ra nhiều sự kiện về văn hoá, xã hội và môi trường. Dưới đây chúng ta sẽ xem xét một số sự kiện tiêu biểu nhất của năm 2008.

1. Những sự kiện về văn hoá

Sự kiện thứ nhất: Liên hoan phim quốc tế Dubai lần thứ 5 và lần đầu tiên lập nên giải thưởng tôn vinh những bộ phim truyền Ảrập nổi tiếng.

Liên hoan phim quốc tế Trung Đông (MEIFF) lần thứ 5 được diễn ra từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 12 năm 2008 tại Dubai - được coi là trung tâm văn hóa và đạo hồi lớn nhất của Các tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE). Tham dự Liên hoan phim lần này có 186 bộ phim đại diện cho nền điện ảnh của 66

quốc gia trên thế giới. Được chọn chiếu mở màn trong liên hoan phim uy tín thế giới này là phim "W". Với nội dung xoay quanh cuộc chiến tranh ở Irắc, bộ phim là "đứa con tinh thần" mới nhất của đạo diễn người Mỹ Oliver Stone. Ngoài ra, dự tranh giải năm nay còn có hai bộ phim khác là: "Australia"¹ của đạo diễn Baz Luhrman, với diễn xuất của cặp đôi Nicole Kidman và Hugh Jackman, và "Che" – phim tiểu sử về người anh hùng Che Guevara của đạo diễn Steven Soderbergh. Giải thưởng cao nhất của Liên hoan phim quốc tế Dubai có trị giá lên tới 500.000 USD².

MEIFF là cơ hội tuyên truyền đối với các hãng làm phim và tuyên dương các diễn viên xuất sắc trên toàn thế giới. MEIFF là dịp gắn kết hơn nữa tinh đoàn kết giữa các quốc gia Trung Đông và cũng là dịp quảng bá hình ảnh các hãng phim, con người của khu vực Trung Đông đối với bạn bè thế giới. Thêm vào đó, đây là cơ hội gia tăng sự ủng hộ, thu hút đầu tư vào các hãng phim trong tương lai. 10 ngày liên hoan phim quốc tế tại Trung Đông đã mang vinh quang đến các hãng phim và diễn viên xuất sắc có tên tuổi trên toàn thế giới. Có 2 hạng mục được trao giải trong Liên hoan

*Thạc sĩ, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

phim quốc tế Dubai: Giải cho các phim Ả rập và giải cho phim truyện châu Á - châu Phi. Năm 2008 có 186 phim từ 66 quốc gia được gửi tới tham dự Liên hoan. Cuộc tranh giành cùng đại diện của Việt Nam là 14 hãng phim khác trong khu vực châu Á - châu Phi. Trong liên hoan phim lần này, bộ phim "Under the Bombs"³ đã được trao giải thưởng Muhr dành cho phim Ả rập hay nhất tại liên hoan phim (LHP). Đây là lần đầu tiên ban tổ chức LHP Dubai lập nên giải thưởng này để tôn vinh những bộ phim truyện nổi tiếng Ả rập. "Under the Bombs" do Philippe Aractingi đạo diễn, kể về một mối tình xảy ra trong bối cảnh cuộc chiến năm 2006 tại Lebanon. Bộ phim xoay quanh câu chuyện về một phụ nữ đạo Hồi người Shi-ai đã ly dị chồng ở Lebanon và về Dubai sinh sống nhưng khi cuộc chiến xảy ra, cô quyết định quay trở lại miền Nam Lebanon để cứu đứa con trai của mình. Cô nhận được sự giúp đỡ của một chàng tài xế taxi và tình yêu đã nảy nở giữa họ. Xếp sau bộ phim "Under the Bombs" là bộ phim "The Making of"⁴ của đạo diễn người Tuynidi - Bắc Phi, đoạt giải bạc và "The Secret of the Grain"⁵ của đạo diễn Abdellatif Kechiche, được trao giải đồng. Ở nội dung giải thưởng dành cho phim tài liệu, giải vàng được trao cho phim "Made in Egypt"⁶ của đạo diễn Ai Cập Karim Goury. Giải bạc thuộc về phim "Maria's Grotto"⁷ của Bouthaina Khoury Kanaan và giải đồng được trao cho "Shadow of Absence"⁸ của Nasri Hajjaj, đều là đạo diễn người Palestine. Ngoài giải Phim hay nhất, "Under the Bombs" còn mang về giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho nữ diễn viên Nada Abou Farhat với vai Zeina. Trong bài phát biểu của mình, cả đạo diễn Philippe Aractingi lẫn nữ diễn viên Nada Abou Farhat đều tuyên bố dâng tặng giải thưởng này cho những người đã hi sinh trong cuộc chiến giữa Israel và quân du kích Hezbollah⁹. Tại

MEIFF, Việt Nam đã đạt giải nữ diễn viên xuất sắc trong bộ phim "Trăng nơi đáy giếng" của đạo diễn Vinh Sơn. Vinh dự này trao cho diễn viên Hồng Ánh. Dựa trên truyện ngắn cùng tên của nhà văn Trần Thùy Mai, miêu tả bi kịch của gia đình Việt Nam hiện đại. Vai Hạnh của Hồng Ánh là người phụ nữ xứ Huế, yêu thương, tận tụy với chồng đến mức tôn thờ, để rồi nhận lấy đau khổ từ chính mái ấm nhỏ của mình. Phim được quay tại Huế vào tháng 6 năm 2007, hoàn thành phần hậu kỳ tại Pháp vào giữa năm 2008. Bộ phim cũng từng được cử tham dự Liên hoan phim Busan, tổ chức tại Hàn Quốc vào tháng 10/2008¹⁰. Ngoài các giải thưởng cao quý trên, ban tổ chức LHP quốc tế Dubai cũng trao giải Thành tựu trọn đời cho đạo diễn kỳ cựu Im Kwon Taek của Hàn Quốc.

Liên hoan phim quốc tế Dubai được xem như sự kiện nổi bật nhất về văn hoá của Trung Đông trong năm 2008. Sự kiện này được đánh dấu lần đầu tiên ghi nhận và tôn vinh những bộ phim nổi tiếng Ả rập mà trước đó không có. Liên hoan lần này cũng được xem là sự đánh giá công bằng đối với những bộ phim sử dụng các ngôn ngữ khác nhau trên thế giới. Đây sẽ là cơ hội để các hãng phim Trung Đông quảng bá hình ảnh, con người của khu vực mình với bạn bè thế giới, giúp cho thế giới nhìn nhận đúng đắn về con người Trung Đông.

Sự kiện thứ hai: Mô hình bảo tàng nghệ thuật với hình dáng con thuyền buồm Ả rập hiện đại đầu tiên ở Trung Đông

Ngày 25 tháng 11 năm 2008, các kiến trúc sư của người Hà Lan UN Studio Unveiled đã đưa ra hình ảnh Bảo tàng nghệ thuật hiện đại của Trung Đông (MOMEMA) ở Dubai có diện tích 25.000 m², trị giá 50 tỷ USD được xây dựng tại quận Jadaf và dự kiến hoàn thành vào tháng 11 năm 2011¹¹. UN Studio đã thiết

kế công trình này thật nổi bật, kết hợp những đường nét của đại dương và truyền thống đi biển ở Dubai. Thiết kế công trình này dựa trên hình dáng một con thuyền buồm Ả-rập. Công trình được bố trí nhằm chiếm được toàn bộ vị trí nổi bật thuận lợi tại khu Làng Văn hóa trên bờ sông Khor Dubai với hình mũi thuyền buồm Ả-rập vươn cao. Mô hình Bảo tàng nghệ thuật hiện đại Trung Đông ra đời theo sắc lệnh của của Hoàng thân Sheikh Mohammed có mục đích làm nổi bật sự đa dạng văn hóa ở các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất. Đây sẽ được coi là làng văn hoá của Trung Đông thu nhỏ và sẽ là nơi tôn vinh các nghệ sĩ và nghệ thuật của khu vực Trung Đông. MOMEMA còn có một thính đường dành cho những buổi biểu diễn nhạc sống, phòng triển lãm tranh nghệ thuật, phòng thính giả, sân khấu trình diễn ngoài trời và là địa điểm tổ chức các festival văn hóa quốc tế. Ngoài ra, trong MOMEMA còn có các viện bảo tàng nhỏ hơn chuyên trưng bày tác phẩm nghệ thuật quốc tế hay của vùng Trung Đông.

Mô hình MOMEMA được xem như dự án về bảo tàng nghệ thuật lớn nhất trong khu vực Trung Đông về cả quy mô, hình dáng và kinh phí. Hình dáng con thuyền buồm hiện đại vươn ra biển lớn sẽ là biểu tượng của các nước Ả-rập nói riêng và Trung Đông nói chung mà không trùng với bất cứ châu lục nào khác trên thế giới. MOMEMA thực sự là cơ hội để quảng bá hơn nữa nền văn hoá đầy bản sắc của khu vực Trung Đông đối với bạn bè trên toàn thế giới.

Sự kiện thứ ba: Các sự kiện về triển lãm tại Trung Đông

Triển lãm giày dép 2008 "Footwear Expo 2008" - sự kiện nổi bật của ngành giày dép Trung Đông - được tổ chức tại Crowne Plaza ở Dubai, bắt đầu từ ngày 3 đến hết ngày 5 tháng

11 năm 2008. Đây là dịp để các công ty giày dép trong khu vực và trên toàn thế giới giới thiệu sản phẩm của họ cùng những tiến bộ về kỹ thuật, máy móc và dịch vụ tới thị trường Trung Đông. Triển lãm lần này đã thu hút được đông đảo các công ty đến từ 17 nước trên thế giới, bao gồm Mỹ, Australia, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ, Italia, Indonesia, Nam Phi, Thái Lan, Ấn Độ, Ai Cập, Pakistan, Tây Ban Nha, Bangladesh, Hy Lạp, Trung Quốc, Việt Nam và UAE. Đến với triển lãm là các nhà sản xuất, các thương nhân, người mua, các nhà xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm giày dép chất lượng cao và muốn thâm nhập thị trường Trung Đông. Ước tính triển lãm đã thu hút được trên 3000 khách tham quan¹².

Hội chợ thương mại diễn ra tại thành phố Batda - Iraq trong thời gian từ ngày 10-15/11/2008 với các lĩnh vực như: Xây dựng, điện và công nghệ, trang thiết bị văn phòng, y tế, nông nghiệp, viễn thông, tài chính- ngân hàng, hàng tiêu dùng, nội thất các loại, hệ thống phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các phương tiện giao thông, xăng dầu, du lịch, khách sạn... Đây là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp trao đổi và tìm kiếm đối tác kinh doanh.

Triển lãm Interiors & Buildex 2008 tại Oman là triển lãm lớn nhất tại Oman về ngành nội thất và xây dựng. Triển lãm được tổ chức thường niên từ ngày 16-18 tháng 3 năm 2008 tại Trung tâm triển lãm quốc gia Oman, thu hút rất nhiều đơn vị trong và ngoài nước tham gia trưng bày và giới thiệu các sản phẩm chuyên ngành.

Hội chợ bánh kẹo Trung Đông "Sweets Middle East" 2008 (SME) do Koelnmesse tổ chức tại Dubai, diễn ra từ ngày 03 đến ngày 05 tháng 11 năm 2008. Các sản phẩm trưng bày bao gồm: bánh kẹo các loại, bánh mì, bánh

nướng, thực phẩm ăn nhanh, kem, các loại bột làm bánh... SME là cánh cửa đến với một trong những thị trường phát triển nhất thế giới. SME là sân giao dịch kinh doanh hàng đầu để gặp gỡ các khách hàng tại thị trường đang phát triển năng động và vô cùng mạnh mẽ này. SME mở ra hàng loạt cơ hội cho các nhà sản xuất tiếp cận với thị trường nhập khẩu thực phẩm Trung Đông rộng lớn, trong đó Dubai có vị trí chiến lược, là cửa ngõ thương mại sầm uất của thị trường Trung Đông.

Có thể nhận thấy các hội chợ triển lãm của khu vực Trung Đông trong năm 2008 tập trung chủ yếu và ngành hàng công nghiệp tiêu dùng và xây dựng. Hội chợ triển lãm là cơ hội thu hút FDI trong các lĩnh vực có thể mạnh của một số nước Trung Đông.

Sự kiện thứ tư: UAE- nơi sở hữu chiếc biển số đắt nhất thế giới và năm 2008 đã lập kỷ lục Guinness thế giới về đấu giá biển số.

Trung Đông, nơi được mệnh danh là “rốn dầu” của thế giới nên không có gì ngạc nhiên khi ngày càng xuất hiện nhiều kiểu “chơi sang” khi chi hàng triệu USD cho một chiếc biển số ô tô. Trong khi cả thế giới đang lao đao trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, đặc biệt nhiều hãng xe hơi trên thế giới đang lâm vào tình trạng phá sản thì tại hai thành phố lớn nhất UAE là Abu Dhabi và Dubai đã tổ chức cuộc đấu giá biển số ô tô ngày 15-22 tháng 6 năm 2008, đây được coi là sự kiện đấu giá biển số lớn nhất thế giới từ trước đến nay về quy mô cũng như giá trị. Một doanh nhân bất động sản là Saeed Al Khouri người Abu Dhabi đã được ghi tên vào Sách kỷ lục

Guinness thế giới khi bỏ ra 52,2 triệu dirham (đơn vị tiền tệ của Ả-rập), tương đương 14,5 triệu USD, trả cho chiếc biển số ‘1’. Trước đó, anh họ anh, nhà môi giới chứng khoán Talal Khouri, cũng đã trả 25,2 triệu

dirham (9 triệu USD) cho biển số ‘5’. Ông cũng vừa chi thêm 120.000 USD để mua biển số ‘430’ gắn cho chiếc Ferrari F430 màu đỏ của mình. bản thân chiếc xe có giá khoảng 180.000 USD. UAE hiện sở hữu 9 chiếc biển số đắt nhất thế giới hiện nay. Đây là những biển số khẳng định đẳng cấp, khẳng định tiềm lực tài chính bằng cách gắn những tấm biển số thật ấn tượng và nổi bật cho xe của mình. Đến năm 2008, UAE đã tổ chức 15 cuộc đấu giá, thu về cho chính phủ khoảng 295 triệu USD từ 1200 biển số. Số tiền này được chính phủ lên kế hoạch dùng để xây dựng một bệnh viện điều trị chấn thương do tai nạn giao thông¹³.

Từ những con số ấn tượng như sở hữu 9 biển số đắt nhất thế giới và 14,5 triệu USD cho một biển số “1” có thể nói rằng một bộ phận người dân UAE cũng như một số nước vùng Vịnh rất giàu có. Họ chơi theo kiểu khẳng định đẳng cấp và không giống ai cả. Thế giới Hồi giáo không tôn sùng những con số may mắn như người Trung Hoa. Họ chuộng những con số thấp và những kiểu kết hợp các con số ấn tượng.

Sự kiện thứ 5: Dubai – thành phố của những tòa tháp cao nhất thế giới.

Công trình xây dựng tháp Burj Dubai được khởi công ngày 21/9/2004, dự kiến hoàn thành vào năm 2008 với độ cao 693m là tòa nhà tháp cao nhất thế giới, vượt tòa nhà cao 508 m đang giữ kỷ lục thế giới về độ cao của Đài Loan. Tòa Buji Dubai vẫn chưa được chính thức khánh thành thì ngày 5/10/2008, Công ty phát triển Nakheel thuộc Tập đoàn phát triển đô thị Dubai – UAE đã công bố kế hoạch xây dựng một tòa tháp Harbor Tower cao khoảng 1km. Công trình kế cận này dự tính sẽ thay thế cho vị trí đầu bảng của tòa nhà chọc trời Burj Dubai. Công trình sẽ được xây dựng tại trung tâm Dubai trên đường cao tốc nổi thành phố

này với thủ đô Abu Dhabi của UAE và sẽ được xây dựng trên diện tích 270 hecta, có khoảng 200 tầng, với 150 cầu thang máy và mất khoảng 12 năm để hoàn thành, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2020¹⁴. Đây sẽ là mô hình thành phố hiện đại tiêu biểu trong tương lai. Một số tháp cao nhất thế giới một thời hiện vẫn được đang sử dụng và trở thành điểm hấp dẫn khách du lịch gồm tòa nhà Empire State ở New York cao 381m, tòa nhà Jin Mao ở Thượng Hải cao 421m, tháp Chicago Sears cao 442 m, tháp Petronas Kuala Lumpur cao 452 m, và tòa nhà 101 Đài Bắc cao 508 m.

Với hai tháp chọc trời cao nhất thế giới này, Dubai sẽ là địa điểm nổi tiếng của nhiều du khách khắp nơi trên thế giới bởi nó sẽ là nơi hội tụ của nhiều công trình nổi tiếng có một không ai như: Bảo tàng nghệ thuật hiện đại hình thuyền buồm Ả-rập và những tòa tháp cao nhất thế giới.

Sự kiện thứ sáu: Hội nghị Trung Đông về du lịch hàng hải (Seatrade 2008).

Seatrade được tổ chức tại Dubai từ ngày 14 đến 16 tháng 12 năm 2008 bao gồm các nhà cung cấp thiết bị tàu và các công ty du lịch của khu vực và trên thế giới. Hội nghị sẽ giúp cho ngành công nghiệp tàu biển và các công ty tổ chức sự kiện du lịch giao lưu, hợp tác để cùng tìm ra những biện pháp nhằm thu hút khách du lịch. Hội nghị đã phân tích và đánh giá những thuận lợi của khu vực trong lĩnh vực du lịch, cũng như thảo luận về tầm quan trọng của ngành công nghiệp tàu biển đối với lĩnh vực này. Ngoài ra, hội nghị còn giới thiệu đầy đủ các hành trình tour du lịch biển và tạo ra nhiều cơ hội khai thác du lịch biển cho các đơn vị muốn khai thác đường biển các nước vùng Vịnh.

Seatrade là cơ hội để thành phố năng động nhất khu vực Trung Đông quảng bá về hình

ảnh, con người và những biểu tượng về thành phố tương lai cho bạn bè thế giới bằng các tour du lịch tàu biển. Đây là dịp để tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp tàu biển và ngành du lịch trên khu vực và trên thế giới.

2. Những sự kiện về xã hội

Nói đến xã hội ở Trung Đông, có lẽ nhiều người liên tưởng đến một xã hội bất ổn trong những cuộc xung đột sắc tộc triền miên. Tuy nhiên, điều đó chỉ phản ánh một khía cạnh xã hội của một số quốc gia xung đột mà thôi. Nhìn chung, các nước Trung Đông, đặc biệt các nước vùng Vịnh Ả-rập là một xã hội giàu có và đang có những bước đi trên đà tiến bộ. Dưới đây xin đề cập một số sự kiện xã hội nổi bật nhất trong năm 2008.

-Bất ổn xã hội của người dân Palestine trong cuộc xung đột Israel và Palestine

Một lần nữa dải đất Gaza lại chìm trong cảnh bom đạn chết chóc của sự xung đột tôn giáo giữa Israel và Palestine. Từ đầu tháng 12 năm 2008, máy bay và tên lửa Israel liên tục oanh tạc tại các chung cư, bệnh viện và trường học ở dải Gaza của Palestine khiến cho 1095 người Palestine thiệt mạng và 5000 người bị thương, hàng triệu người dân phải ly tán tị nạn. Xã hội Palestine trở nên bất ổn và hỗn loạn, càng làm trầm trọng thêm tình hình căng thẳng tại khu vực Trung Đông. Người dân Palestine phải sống dưới mức nghèo khổ do hậu quả từ những cuộc bạo động, xuất khẩu hàng hóa khó khăn, việc đi lại gặp nhiều trở ngại do các giới hạn giao thông và biện pháp an ninh mà Israel đặt ra. Theo báo cáo của Liên hiệp quốc, thu nhập bình quân của mỗi người dân tại đây chưa đến 2 USD/ngày. Hiện khoảng 24.547 người Palestine sinh sống tại dải Gaza trong tình trạng vô gia cư, cứ mỗi tháng có đến 120 chung cư bị sập do những đợt tấn công của quân đội Israel và số

trẻ em dưới 5 tuổi phải chịu cảnh đói kinh niên đang ngày càng gia tăng¹⁵.

Xung đột bạo lực tôn giáo, sắc tộc có thể coi là một thảm họa kinh niên trong suốt bao nhiêu năm đối với những người dân vô tội của Trung Đông. Năm 2008, một lần nữa lại xảy ra cuộc xung đột giữa các nhóm cực đoan Israel và Palestine. Khi cuộc xung đột gia tăng, tỷ lệ người chết, mà chủ yếu là người dân vô tội cũng tăng lên, xã hội bị hỗn loạn, giáo dục bị đình trệ, cuộc sống càng trở nên nghèo đói. Tình trạng tồi tệ này không thể cải thiện nếu hai chính phủ Israel và Palestine không có một biện pháp thống nhất về tiến trình hoà bình ở dải Gaza.

- Trong lĩnh vực giáo dục của khu vực Trung Đông cũng có 2 sự kiện đáng chú ý:

Thứ nhất, đó là Hội nghị giáo dục SunGard tại Dubai về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy ở một số nước Trung Đông.

Từ ngày 22/11 đến 25 tháng 11 năm 2008, lãnh đạo từ hơn 40 trường đại học và cao đẳng từ 22 quốc gia đã đến dự Hội nghị giáo dục SunGard tại Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất. Đây là Hội nghị giáo dục bàn về các giải pháp ứng dụng CNTT giảng dạy của các trường Trung Đông. Bao gồm: ứng dụng dịch vụ công nghệ thông tin vào các dự án, cung cấp phần mềm cho các dự án, các giải pháp kỹ thuật số trong việc nghiên cứu và giảng dạy. Việc ứng dụng này sẽ giúp việc giảng dạy hiệu quả hơn và có tính ứng dụng cao hơn.

Thứ hai, là sự kiện nhà vua Jordan trao giải thưởng khoa học có tính thực tiễn xã hội cao.

Ngày 5 tháng 12 năm 2008, Vua Abdullah II đã trao giải thưởng sáng tạo dành cho sinh viên được tổ chức ở Jordan. Giải thưởng này là

phần thưởng cao quý cho các sinh viên đại học trong nước với những sáng tạo khoa học mới trong công cuộc phát triển xã hội. Ngoài ra, ông cũng trao phần thưởng tiền mặt trị giá 50.000 USD cho các công trình có ứng dụng thực tiễn cao cho sự phát triển của xã hội và sẽ hỗ trợ cho việc nhân rộng ứng dụng ra các ngành có liên quan. Các công trình khác sẽ được nhà vua giao kinh phí cho ngành giáo dục để giúp họ tiếp tục nghiên cứu để có ứng dụng cao trong giáo dục và thực tiễn phát triển xã hội. Ngoài phần thưởng khoa học trẻ, giải thưởng lần này mong muốn tìm kiếm các nhà lãnh đạo trẻ.

- Một số sự kiện tiêu biểu trong lĩnh vực y tế của năm 2008 bao gồm:

Thứ nhất, là cuộc thi nâng cao nhận thức về bệnh tiêu đường thông qua nghệ thuật.

Ngày 3 tháng 1 năm 2008, cuộc thi nâng cao nhận thức về bệnh tiêu đường thông qua nghệ thuật được tổ chức tại UAE. Đơn vị tổ chức gồm Bộ Y tế UAE và Liên đoàn Tiêu đường quốc tế. Đối tượng tham dự là những bệnh tiểu đường ở mọi lứa tuổi, trẻ em, gia đình, bạn bè và các chuyên gia y tế¹⁶. Cuộc thi này là dịp để những bệnh tiêu đường có thể chia sẻ kinh nghiệm của họ thông qua các bài biểu diễn nghệ thuật như: thơ, tiểu luận ngắn, vẽ tranh, nhiếp ảnh, kịch vv... Hội thi còn giúp cho những bệnh nhân nhận thức và diễn tả được bệnh tiêu đường có ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của họ. Đây là nơi để các bệnh nhân tiêu đường biểu lộ cảm xúc của mình thông qua các hình thức nghệ thuật khác nhau. Cách làm này đã thu hút sự quan tâm của nhiều bệnh nhân, đại diện cho 250 triệu bệnh nhân tiêu đường trên toàn thế giới. Ở trong khu vực Trung Đông, UAE là quốc gia có tỷ lệ mắc bệnh tiêu đường đứng thứ hai trên thế giới với độ tuổi từ 20 đến 79 sống chung

với bệnh. Cuộc thi là chiến dịch truyền thông tại nhiều quốc gia trên khắp Trung Đông.

Ngày nay, ở Trung Đông và trên thế giới ngày càng có nhiều người mắc bệnh tiểu đường. Nguyên nhân gây bệnh chủ yếu do không nhận thức đầy đủ về nguồn bệnh, cách chữa trị và phòng chống. Sự truyền bá bằng con đường y học thường khó tiếp thu hơn. Do vậy, cuộc thi này cũng là sáng kiến rất mới cho ngành y học để truyền bá một cách dễ tiếp thu cho các bệnh nhân tiểu đường thông qua mô hình nghệ thuật. Đó vừa là sân chơi chia sẻ kinh nghiệm chữa bệnh vừa truyền bá những thông tin bổ ích cho căn bệnh này.

Thứ hai, là cuộc triển lãm lớn nhất trong ngành y tế được tổ chức ở Trung Đông năm 2008 và kỹ thuật hiển thị sinh học bằng tay đầu tiên trên thế giới được ứng dụng tại các nước Ả-rập.

Ngày 28 tháng 11 năm 2008, Hội chợ triển lãm y tế Ả-rập được tổ chức tại Dubai thuộc Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE). Thị trường thiết bị y tế Trung Đông là thị trường có tốc độ tăng trưởng cao (15%/năm) và là một trong những thị trường hấp dẫn nhất trên thế giới. Hội chợ đã thu hút 50.000 du khách đến thăm quan, tìm hiểu và tìm các đối tác từ 2300 công ty từ khắp nơi trên thế giới. Ngoài triển lãm, Hội chợ đã tổ chức hội thảo khoa học, bao gồm 18 hội thảo chuyên ngành trong lĩnh vực y khoa, phẫu thuật và quản lý y tế với trên 400 phái đoàn y tế quốc tế và hơn 6000 đại biểu¹⁷. Đây là sự kiện lớn nhất trong ngành y tế các nước Trung Đông. Hội chợ triển lãm này giới thiệu những đột phá mới nhất về y tế và công nghệ phát triển đến từ hơn 65 quốc gia. Tại đây, lần đầu tiên trưng bày thiết bị kỹ thuật hiển thị sinh học bằng tay và sẽ được ứng dụng rộng rãi đầu tiên tại các nước Ả-rập. Các ngón tay được hiển thị và điều

khiển bằng điện từ được hành động như con người, thiết bị này sẽ ứng dụng trong các lĩnh vực nội soi, phẫu thuật chính xác tuyệt đối... Thiết bị này do Tập đoàn Y tế Touch Bionics của Vương quốc Anh giới thiệu.

Đây có thể coi là một sự kiện quan trọng trong ngành y tế của khu vực Trung Đông trong năm 2008 về quy mô, kỹ thuật tiên tiến và số lượng. Hội chợ này sẽ giúp các nhà y tế của khu vực Trung Đông ứng dụng được các công nghệ tiên tiến trên thế giới trong điều trị bệnh, giúp các nước Trung Đông hoà nhập kịp với công nghệ y tế hiện đại của thế giới.

Thứ ba, sự kiện về Giải thưởng y tế Trung Đông năm 2008.

Ngày 1 đến ngày 3 tháng 2 năm 2008, tại khách sạn Jumeirah ở Dubai diễn ra lễ trao giải thưởng công nhận những thành tích xuất sắc của các bệnh viện, sở ban ngành, tập thể, các tổ chức và cá nhân có những đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng và phát triển của ngành công nghiệp y tế Ả-rập, đặc biệt là những thành tựu mà ngành công nghiệp y tế tiến bộ đã ứng dụng cho các bệnh viện Tawam Al Ain ở UAE trong điều trị tim mạch. Với sự tham gia của hơn 500 chuyên gia y tế hàng đầu trên thế giới và được sự tài trợ của Sơ Y tế thành phố Dubai, Herman Miller và Microsoft, lễ trao giải thưởng đã tôn vinh những thành tựu sau:

1) Thành tựu mang tên: "Chuyên gia - hình ảnh và triệu chứng" thuộc về Bệnh viện Da khoa Dubai, tích hợp cho xử lý hình ảnh từ chụp X quang.

2) Thành tựu mang tên "Chuyên gia - Phẫu thuật" thuộc về Bệnh viện Tawam Al Ain cho tiến bộ trong điều trị tim mạch.

3) Thành tựu mang tên "Chuyên gia - Phòng thí nghiệm" thuộc về Bệnh viện Mỹ - Dubai.

4) Thành tích đặc biệt mang tên: “Dịch vụ y tế khẩn cấp” thuộc về các lãnh đạo đội InterHealth Canada tại Bệnh viện Chấn thương, Trung tâm Rashid, Dubai.

5) Thành tích đặc biệt mang tên: “Thông tin công nghệ” thuộc về Sở Y tế thành phố Dubai cho một báo cáo thông tin y tế và phân tích hệ thống.

6) Thành tích đặc biệt mang tên: “Sáng kiến kiểm soát nhiễm trùng” thuộc về Trung tâm Tim mạch Tehran, Trường Đại học Khoa học Y tế Tehran – Iran¹⁸.

Lễ trao giải này là dịp tôn vinh các trung tâm, bệnh viện y tế có những thành tựu, sáng kiến mới để ứng dụng có hiệu quả vào thực tiễn khám và điều trị bệnh ở các nước Ả-rập nói riêng và khu vực Trung Đông nói chung.

Chú thích:

¹ *Tạm dịch là: “Người Úc”*

² <http://www.vietnamplus.vn/vanhoc/dien-anh/200812/31662653827>

³ *Tạm dịch là “Dưới làn bom đạn”*

⁴ *Tạm dịch là “Để trở nên thành công”*

⁵ *Tạm dịch là “Điều bí mật của ngũ cốc”*

⁶ *Tạm dịch là “Chế tạo tại Ai Cập”*

⁷ *Tạm dịch là “Hàng động của Maria”*

⁸ *Tạm dịch là “Dấu vết của sự vắng mặt”*

⁹ <http://www.dubaiilmfest.com/>

¹⁰ <http://www.vnexpress.net/GL/Van-hoa/>

¹¹ <http://www.w3sh.com/vi/2008/11/25/musee-dart-modernes-du-moyen-orient-momema-a-dubai/>

¹² <http://www.vietrade.gov.vn/>

¹³ <http://lenduong.gdc.vn/VietNam/Home/Len-Duong-24h/Su-kien-Van-de/2008/07/3019F1A9/>

¹⁴ <http://dantri.com.vn/c36/s172-253834/dubai-se-xay-toa-thap-cao-1km.htm>

¹⁵ <http://dantri.com.vn/c36/s172-300242/cai-gia-dat-cua-cuoc-tan-cong-gaza.htm>

¹⁶

http://www.wilsoncenter.org/index.cfm?fuseaction=topics.categoryview&topic_id=116811&categoryid=2FA05DBE-9FEE-EB80-814B644C6A58A805

¹⁷

<http://www.bmj.com/cgi/reprint/333/7573/815.pdf>

¹⁸ <http://www.middleeasthealthmag.com/>

Tài liệu tham khảo

1. Liên hoan phim quốc tế Dubai, theo: www.vietnamplus.vn/vanhoc/dien-anh

2. Liên hoan phim quốc tế Dubai, theo <http://www.dubaiilmfest.com>

3. Liên hoan phim quốc tế Dubai, theo <http://www.vnexpress.net/GL/Van-hoa/2008/12/3BA099CE/>

4. Bảo tàng nghệ thuật hiện đại Trung Đông tại Dubai, theo <http://www.w3sh.com/vi/2008/11/25/musee-dart-modernes-du-moyen-orient-momema-a-subai/>

5. Thành tựu y tế Ả-rập năm 2008, theo <http://www.bmj.com/cgi/reprint>

6. Y tế Trung Đông năm 2008, theo <http://www.middleeasthealthmag.com>

7. Xung đột giữa Israel và Palestin, theo <http://dantri.com.vn/c36/s172-300242/cai-gia-dat-cua-cuoc-tan-cong-gaza.htm>

8. Dubai- thành phố của những tòa tháp cao nhất thế giới, theo <http://dantri.com.vn>

9. Cuộc đấu giá biển số tại Trung Đông năm 2008, theo <http://lenduong.gdc.vn/VietNam?home/Len-duong-24h/Su-kien-Van-de/2008/07/3019F1A9/>

10. Các hội chợ triển lãm ở Trung Đông năm 2008, theo <http://www.vietrade.gov.com>

11. Trung Đông một năm nhìn lại, theo <http://vovnews.vn/Home/Trung-Dong-mot-nam-nhin-lai/200812/101789.vov>